

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นายพนธ์สมิทธิ กลางภา
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ประเด็นปัญหา	
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน DLD 4.0 หมายเลขการแจ้ง H118446 หัวข้อ ยิงยาหลบหมาอุดร	
ข้อเท็จจริง	
<p>เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางพร จันทร์แถม ประธานชุมชนดงวัด อยู่บ้านเลขที่ 20/1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรียกประชุมชาวชุมชนดงวัด เพื่อหารือกรณี มีสุนัขไล่กัดชาวชุมชนและชาวบ้านทั่วไป และจากมติที่ประชุม ชาวชุมชนให้ดำเนินการจับสุนัขที่อาศัยอยู่ในวัดโยธานิมิตและสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของออกจากพื้นที่ โดยทางประธาน ชุมชนได้ประกาศเสียงตามสายและแจ้งให้เจ้าของสุนัขทราบก่อนจะมีการดำเนินการจับสุนัขที่ไล่กัดประชาชนดังกล่าว และทำเรื่องถึงเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อนำสุนัขออกไป</p> <p>วันที่ 27 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีได้เข้ามาแจ้งชุมชนจะเข้าดำเนินการจับสุนัขจรจัดภายในชุมชน หากสุนัขที่มีเจ้าของให้อาไว้ที่บ้าน</p> <p>วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการจับสุนัข จำนวน 5 ตัว ไปปล่อยไว้ ณ สถานที่กักสุนัขจรจัด เทศบาลนครอุดรธานี</p> <p>วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสกาเดือน คูสกุล อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 439 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เบอร์โทร 084-2797229 ได้ไป ลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้มีนางพร (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนประธานชุมชนดงวัด ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีไปยิงยาหลบสุนัขของผู้แจ้ง ซึ่งอยู่ภายในวัดโยธานิมิต จากนั้นก็นำสุนัขจำนวน 5 ตัว ที่ถูกยิงยาหลบ ออกไปนอกบริเวณวัด โดยไม่แจ้งให้ผู้แจ้งซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขก่อนและไม่ทราบว่านำสุนัขเหล่านั้นไปไว้ที่ใด จึงมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเหตุการณ์เกิดที่วัดโยธานิมิต ตำบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี</p> <p>ร.ต.ท.หญิงกาญจนา พลแก้ว พนักงานสอบสวน ได้รับแจ้งไว้แล้วพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตามความประสงค์ของผู้แจ้ง</p> <p>ผลเป็นประการใดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จะแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป</p>	
การดำเนินการ	
สำนักปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนผลการดำเนินคดี ผลเป็นประการใดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จะแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป	
การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก	
ช่องทางการเผยแพร่	
<p>ชี้แจงผ่านอีเมล คุณสุวรรณี กาญจกสิต (suwaneek@dld.go.th)</p> <p>กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (vetservice03@dld.go.th)</p> <p>เว็บไซต์สำนักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี</p> <p>Facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี</p>	